

มศว.-มฉก.

จัดจุดแข็งสู้

พร้อมรับเปิดเสรีอาเซียน

อ่านต่อหน้า 34

มศว.-มฉก.จัดจุดแข็งสู้ พร้อมรับเปิดเสรีอาเซียน

เวลานี้หลายมหาวิทยาลัยต่างตื่นตัว สำหรับการเปิดเสรีอาเซียน (AEC : ASEAN Economic Community) ในปี 2558 ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพ เพิ่มช่องทางการแข่งขัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

หากเอ่ยชื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เชื่อว่าความโด่งดังของคณะศิลปกรรมศาสตร์ต้องเตะหูหรือผ่านตาอยู่บ้าง ด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ที่มีความโดดเด่นทางด้านจีน จนถือได้ว่าเป็นจุดขายที่สำคัญของมหาวิทยาลัยนี้

สำหรับการเปิดเสรีอาเซียน ทั้งสองมหาวิทยาลัยต่างจัดทัพรับมืออย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการดึงเอา "จุดแข็ง" ที่ตัวเองมีมาเสริมและต่อยอดให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

มฉก.เสริมแกร่งบัณฑิตด้วยภาษา

การเปิดเสรีอาเซียนเป็นการเปิดกว้างในทุกด้าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันจึงต้องมีภาษาสากลในการสื่อสารคือ

ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นที่กังวลอยู่ว่าบัณฑิตไทยจะสู้ประเทศอื่นได้หรือไม่ เพราะมีอุปสรรคด้านภาษา

เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมในการแข่งขันสู่ตลาดแรงงาน ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ระบุว่า ที่ มฉก.เน้นเรื่องทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ และทำให้นักศึกษาที่จบออกไปต้องทำงานได้เลย จึงพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพสูง เริ่มด้วยการพัฒนาทักษะด้านภาษา

โดยวางแผนให้มีการสอบ Exit Exam คือเมื่อพัฒนาศักยภาพแล้วต้องมีการสอบวัดผล อาจจะใช้ข้อสอบ TOEIC ซึ่งอยู่ระหว่างการหาข้อสรุป ซึ่งบัณฑิตของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ต้องผ่านการทดสอบนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิตมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ ภาษาจีนก็เป็นทักษะที่ขาดไม่ได้ ซึ่งถือว่าเป็นภาษาที่สองของมหาวิทยาลัยรองจากภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดว่านักศึกษา

ทุกคนต้องรู้ภาษาจีน แต่นักศึกษาส่วนใหญ่สมควรรู้ โดยพื้นฐานนักศึกษาที่รู้ภาษาจีนคือ นักศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและภาษาจีน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนผ่านวิชาเรียน โดยมีวิชาเลือกด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน 11 วิชา

รวมถึงในคณะบริหารธุรกิจ หรือการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว นักศึกษาแต่ละคณะต้องเรียนภาษาจีนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต ที่นักศึกษาต้องเลือกเรียนภาษาจีนด้วย เรียกได้ว่าเป็นการสอดแทรกภาษาจีนเข้าไปในทุกหลักสูตร

อย่างไรก็ดี นักศึกษาที่สนใจเรียนนอกเวลาจะมีหลักสูตรระยะสั้นให้เลือกเรียน ซึ่งจะมีการสอบวัดผลอย่างเป็นระบบ และมหาวิทยาลัยยังได้ส่งเสริมให้บุคลากรรู้ภาษาจีนเพื่อประโยชน์ด้านการประสานงานในอนาคตผ่านหลักสูตรระยะสั้นนี้ด้วย

พัฒนาหลักสูตรย้ำจุดเด่น

"ผศ.ลินีนาด เลิศไพโรจน์" คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว. กล่าวว่า

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: ดีไลฟ์/การศึกษา

วันที่: พุธที่ 3 - อาทิตย์ 6 พฤศจิกายน 2554

ปีที่: -

ฉบับที่: 4363

หน้า: 36(ขวา), 34

Col.Inch: 82.98

Ad Value: 112,023

PRValue (x3): 336,069

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: มศว.-มฉก.จัดจุดแข็งคู่ พร้อมรับเปิดเสรีอาเซียน



ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์



ผศ.ลินนาถ เลิศไพรวิน

คณะเตรียมเปิดหลักสูตรวิชาชีพภาคพิเศษ ระยะเวลา 2 ปี ระดับปริญญาตรีด้านการออกแบบและด้านการแสดง สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นมา แต่มีความต้องการศึกษาด้านนี้เพื่อนำไปใช้เชื่อมโยงกับวิชาชีพของตนเอง

ขณะเดียวกันหลักสูตรของคณะศิลปกรรมศาสตร์จะเน้นเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ ที่จะเพิ่มเติมด้านการพัฒนาภูมิปัญญาและการลงพื้นที่ชุมชน เพื่อให้ นักศึกษามีความเข้าใจและมีแนวทางการพัฒนาตลาดมากขึ้น นำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต และพยายามเสริมทักษะให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานภายใต้เงื่อนไขทางการตลาด เพราะการทำสินค้าแบบเดิมตอบสนองการตลาดไม่ได้ ต้องประยุกต์เข้ากับเทรนด์ปัจจุบัน

“เราให้นักศึกษาเรียนรู้เรื่องเทรนด์

ขณะเดียวกันก็นำภูมิปัญญาที่มีอยู่มา ผสมกับเทรนด์เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กำลังคิดว่าต้องจัดเวทีแฟชันโชว์ในกลุ่มอาเซียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวัสดุและภูมิปัญญาพื้นบ้านของแต่ละพื้นที่ โดยให้ซื้อขายกันเอง เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในภูมิภาค”

แสวงหาความร่วมมือวิชาการ

โดยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นหลังมีประชาคมอาเซียนคือ เปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษา ทั้งการเคลื่อนย้ายนักศึกษา การโอนหน่วยกิตระดับภูมิภาค ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากไทยไปศึกษาต่อในประเทศอาเซียนได้สะดวกมากขึ้น และถือว่าเป็นโอกาสดีหากไทยมีความร่วมมือด้านนี้กับประเทศอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือเปิดหลักสูตรนานาชาติที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ

ปัจจุบันคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยทางศิลปะลอนดอน (University of the Arts : London : Central Saint Martin หรือ CSM) จัดทำหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อนทุกปีการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจและมีความพร้อมไปศึกษา ซึ่งจะได้รับประกาศนียบัตรด้านการออกแบบกลับมา

ขณะที่ภาคการศึกษา 2556 จะเปิดปริญญาโท หลักสูตรการออกแบบ และธุรกิจการออกแบบ เป็นหลักสูตรนานาชาติ 2 ปริญญา (DUO Program) โดยร่วมมือกับสถาบันทางการออกแบบโดมัส (Domus Academy) ประเทศอิตาลี คือเรียนที่ไทย 1 ปี และไปเรียนที่

ทั้งสองมหา'ลัย
ต่างจัดทัพรับมือ
อย่างเต็มที่
โดยเฉพาะการ
ดึงเอา “จุดแข็ง”
ที่ตัวเองมีมาเสริม
และต่อยอด

อิตาลีอีก 1 ปี เพื่อทำโปรเจกต์จบ โดยการเปิดหลักสูตรนานาชาตินี้ยังต้องการให้นักศึกษาจากมาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม เข้ามาศึกษาที่ มศว.ด้วย ด้าน มฉก.ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในจีนกว่า 40 แห่ง ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งให้ทุนนักศึกษาในอาเซียนมาเรียนภาษาจีนที่สถาบัน

“เราได้ไปโรดโชว์กับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ อาทิ พม่า ลาว เวียดนาม ซึ่งจะไปให้ทุนการศึกษา เพราะถ้าไม่มีทุนการศึกษาให้พวกเขาไม่ค่อยมาเรียนกัน โดยจะให้ผ่านกรมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตอนนี้มีนักศึกษาจากพม่าเข้ามาเรียนกับเราแล้ว” ผศ.ดร.อุไรพรรณกล่าว

การขยายของ มฉก. และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว. เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ทางการศึกษากับประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งยังช่วยสร้างบรรยากาศมหาวิทยาลัยนานาชาติและความเป็นอาเซียนในมหาวิทยาลัยก่อนที่จะมีการเปิดเสรีอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ